

ĐÓN MÙA LỄ HỘI ĐẦY SÔI ĐỘNG BẰNG MỘT CHUYẾN NGHỈ DƯỠNG TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC

***Mùa lễ hội nhộn nhịp và ấm cúng lại về đến
Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc***



PHÚ QUỐC, Tháng 11 năm 2022 – Mùa lễ hội đang cận kề khiến bầu không khí vui vẻ và phấn khởi tràn ngập khắp nơi trên đảo, Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc thiết tha mời gọi du khách đến ăn mừng và chúc nhau một năm rực rỡ sắp tới. “Sau hai năm dài trì hoãn, chúng tôi biết rằng những tín đồ du lịch đang rất mong chờ kỳ nghỉ lễ năm nay và chúng tôi cũng đã sẵn sàng chào đón tất cả”, Ông Pieter De Weerd - Tổng Quản lý, cười toe toét nói.

Nằm ở trung tâm bãi Trường nổi danh với buổi hoàng hôn xuất sắc - Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả trong những tháng cuối năm. Lịch trình dưới đây sẽ là một gợi ý hoàn hảo cho một kỳ nghỉ vui vẻ chưa từng có trước đây.

- Từ **23 đến 31 tháng 12 năm 2022**, Nhà hàng Mad Cow Wine & Grill mở màn với chương trình **Rudolph's Takeover** – mang đến thực đơn 4 món với phong cách lễ hội độc nhất trên đảo.

- Vào **23 & 24 tháng 12 năm 2022, Once Upon A Market** – chợ đêm Giáng sinh hàng năm của chúng tôi – sẽ diễn ra với vô vàn các món nướng đặc sắc từ địa phương, các món ăn được yêu thích trong mùa lễ hội, các màn biểu diễn thú vị và hơn thế nữa.
- Vào **25 tháng 12 năm 2022**, tự thưởng cho mình một bữa ăn tự chọn cực kỳ hoành tráng được chờ đợi và yêu thích nhất trong nhà hàng phục vụ cả ngày của chúng tôi với chương trình **Phong Vị An Lành**. Quầy heo sữa quay nguyên con, quầy trứng cá muối đen và quầy kẹo Giáng sinh truyền thống chắc chắn sẽ là những lựa chọn tuyệt vời nhất. Ngoài ra, nhiều món ăn nổi tiếng của đảo Ngọc và trên toàn thế giới, từ hải sản tươi sống đến sushi & sashimi đích thực cùng đồ uống hấp dẫn đều sẽ góp mặt trong bữa ăn.
- Vào **31 tháng 12 năm 2022**, chào tạm biệt năm 2022 thật phong cách với **Đón Năm Mới Tại Phú Quốc** – tiệc nướng hải sản tự chọn thịnh soạn của chúng tôi – một bữa tiệc đích thực nơi ẩm thực tươi ngon từ địa phương hòa quyện nhịp nhàng với những món đặc trưng mùa lễ hội để đem đến cho mỗi thực khách những cảm xúc trọn vẹn nhất những ngày cuối năm. Cuối cùng, hãy bùng hết náo để chào đón 2023 với **Bữa tiệc đếm ngược trên sân thượng** lúc nửa đêm với nhạc sống và màn trình diễn pháo hoa có một không hai.
- Vào **1 tháng 1 năm 2023**, quây quần bên những người thân yêu của bạn và nâng ly chúc mừng năm mới với **Chủ Nhật Đầu Tiên** – bữa tiệc vị giác tự chọn tinh tế gồm các món ăn quốc tế và địa phương được ưa chuộng rộng rãi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập www.pullmanphuquoc.com.

Vui lòng đặt trước qua số điện thoại +84 (0) 297 267 9999 hoặc địa chỉ email ha248@accor.com. Hội viên Accor Plus hưởng ưu đãi giảm 10% áp dụng cho mọi chương trình.

HẾT

Thư viện hình ảnh: [Xem tại đây](#)

VỀ KHU NGHỈ DƯỠNG PULLMAN PHÚ QUỐC

Khu nghỉ dưỡng hàng đầu của thương hiệu Pullman tọa lạc trên bờ biển phía Tây Nam của hòn đảo chỉ cách sân bay 10 phút, được thiết kế riêng cho những ai đang tìm kiếm một địa điểm vui chơi nghiêm túc và một không gian sôi động để làm việc. Khu nghỉ dưỡng cung cấp 331 phòng nghỉ thuộc 8 hạng phòng, những lựa chọn ẩm thực được thiết kế riêng với ba nhà hàng và ba quán bar cùng các tiện nghi hiện đại bao gồm hồ bơi khám đá vô cực lớn nhất, Pullman Fit and Spa, sân chơi cho trẻ em, một chuỗi đầy đủ các hoạt động phong cách sống, biến thể giới của chúng tôi trở thành sân chơi linh hoạt cho mọi mục đích khác nhau.

VỀ THƯƠNG HIỆU PULLMAN

Pullman Hotels & Resorts đã thay đổi nhịp độ trong đời sống du lịch toàn cầu, mang đến những trải nghiệm phong phú, đầy cảm hứng và năng lượng cho các doanh nhân trẻ. Pullman đem đến không gian lý tưởng để khách hàng có thể tập trung làm việc, vui chơi. Với tư duy tiên tiến, kết nối cùng đam mê nghệ thuật và phong cách sống tích cực, Pullman luôn giữ được tinh thần phiêu lưu, cởi mở, đầy tham vọng và trở thành thương hiệu tiên phong trong ngành du lịch suốt hơn 150 năm qua. Hiện nay, đã có hơn 130 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Pullman tại các điểm du lịch quốc tế sôi động khắp thế giới. Thương hiệu này thuộc sở hữu của Accor, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới chuyên cung cấp những trải nghiệm độc đáo tại hơn 5.000 khách sạn và khu căn hộ trên 110 quốc gia.

pullman.accor.com | all.accor.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

TUẤN PHAN (Antonio)

Quản lý Tiếp thị & Truyền thông

ha248-mk1@pullmanphuquoc.com